

## การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด  
สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมประเด็นและนำผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป

### ๑. ผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ดังนี้

- (๑) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (๒) ผู้ประกอบการในรูปแบบบริษัทจำกัด
- (๓) นักลงทุน

**๒. ผลกระทบที่อาจได้รับจากร่างกฎหมาย** โดยการวิเคราะห์ผลกระทบแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ

#### ส่วนที่ ๑ ผลกระทบเชิงบวก

การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทจำกัดสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจำกัดที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มักประสบปัญหาไม่มีเงินลงทุนและไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ จะสามารถระดมทุนในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องไปดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศที่สามารถมีเครื่องมือที่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทได้ นอกจากนี้เมื่อมีกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่อยู่รอดมากขึ้น ก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น และเกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการต่อไป

## ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงลบ

การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแม้จะส่งผลให้การดำเนินการของบริษัทจำกัดจะมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ในกรณีบริษัทจำกัดที่ต้องการพึ่งพาเงินลงทุนจากนักลงทุนต้องคำนึงถึงการถูกเข้าครอบครองกิจการของตนเองจากผู้ให้เงินทุนด้วย เนื่องจากเมื่อผู้ให้เงินทุนสามารถใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนสถานะจากการเป็นเจ้าหนี้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นได้ในวันที่บริษัทเจริญเติบโต ซึ่งการเข้ามาของเจ้าหนี้อาจมีส่วนการถือหุ้นที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิในหุ้นของบริษัทนั้น ตลอดจนการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทนั้นต่อไป เป็นต้น

### ๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครั้งนี้ จะเป็นการช่วยให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการลงทุนร่วมกับบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย บริษัทได้รับเงินลงทุนมากขึ้นทำให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้ โดยเมื่อประเทศไทยมีบรรยากาศการลงทุนที่ดี ทำให้มีการจัดตั้งธุรกิจในประเทศมากขึ้น ก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น รัฐก็จะได้ภาษีจากนิติบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ทำให้ประชาชนมีโอกาสในการได้ใช้สินค้าและบริการที่ดีขึ้น นอกจากนี้หากกฎหมายมีความชัดเจน สามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการจ้างที่ปรึกษากฎหมายอีกด้วย และการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบริษัทโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยมากเป็นบริษัทที่คิดค้นและนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการ เช่น นักเรียนจบใหม่ที่มีความคิดทางธุรกิจที่มีนวัตกรรมแต่ไม่มีเงินลงทุนเมื่อสามารถใช้เครื่องมือจูงใจนักลงทุนให้มอบเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจได้ก็จะสามารถนำเงินลงทุนนั้นมาใช้ในการประกอบธุรกิจ และต้องคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป